
BORGARRÁÐ 25. nóvember 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
endurnýjun miðlægra innviða - R21110273

Borgarfulltrúi Flokks fólksins óskar eftir skýringum á  hvernig standi á því að ekki hafi verið 
tekið tilboði Ríkiskaupa um þátttöku í innkaupum á hugbúnaðarleyfum frá Microsoft. Einnig 
spyr borgarfulltrúinn af hverju þjónustu og nýsköpunarsvið skuli ekki hafa leitað til 
Ríkiskaupa vegna útboða um endurnýjun miðlægra innviða Reykjavíkurborgar?


